

Số:/BC-UBND

Tân Yên, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

*(Báo cáo phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri
và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện Tân Yên)*

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Căn cứ Báo cáo số 230/BC-HĐND ngày 09/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện; Ủy ban nhân dân huyện đã giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương; UBND huyện tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát, cụ thể như sau:

A. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND huyện

Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 230/BC-HĐND ngày 09/12/2022 của Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2694/UBND-VP ngày 26/12/2022 về việc giao các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm tra thực tế, xem xét giải quyết hoặc tham mưu UBND huyện biện pháp giải quyết các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX.

2. Kết quả giải quyết

Có 25 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, gồm:

+ Đã xem xét, giải quyết xong 10 kiến nghị, trong đó: lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 09 kiến nghị

+ Đang xem xét, giải quyết 10 kiến nghị, trong đó: lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 09 kiến nghị; lĩnh vực Pháp chế: 01 kiến nghị.

+ Có 05 nội dung để giải trình, thông tin với cử tri, trong đó: lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 05 kiến nghị.

B. KẾT QUẢ CỤ THỂ

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT XONG

1. Lĩnh vực Nông nghiệp, thủy lợi

1.1. Cử tri thôn Đức Hiệu - xã Cao Xá phản ánh: Hiện nay thôn Đức Hiệu có cánh đồng sản xuất nông nghiệp giáp với thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu, trước đây có con mương phục vụ tiêu thoát nước cho sản xuất nông

nghiệp, những năm gần đây lòng mương bị lấn chiếm, một số hộ dân thuộc thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu chuyển đổi sang làm ao nuôi thủy sản, lòng mương bị thu hẹp, mỗi khi trời mưa nước không tiêu thoát kịp đã gây ngập úng cánh đồng sản xuất nông nghiệp của thôn Đức Hiệu, xã Cao Xá. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát thực tế và cho nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân xã Cao Xá và Ngọc Châu.

Kết quả giải quyết: Ngày 04/01/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Văn bản số 06/UBND-NN về việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND xã Ngọc Châu thực hiện nạo vét đoạn mương tiêu. Đến nay, đoạn mương tiêu từ cống Chùa Mạc (Trại Mới) đi tỉnh lộ 295 đã được UBND xã Ngọc Châu tổ chức nạo vét, phát quang thông thoáng đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

1.2. Ông Nguyễn Đức Sơn, cử tri thôn Nguộn, xã Liên Chung phản ánh: Xã Liên Chung có khu đầm chiêm trũng khoảng trên 80ha của 6 thôn (Hương, Nguộn, Hậu, Xuân Tiến, Sáu và Bến) thuộc diện tích lúa 01 vụ, cho năng suất hằng năm khoảng 50 tạ/ha, tạo ra của cải vật chất phục vụ nhân dân. Song từ khi có khu công nghiệp “Đồi Đò” thì nước thải của khu công nghiệp đổ về gây ô nhiễm nặng, tạo điều kiện cho bèo tây phát triển, giải quyết, xử lý rất phức tạp, bà con nhân dân nhiều năm nay không sản xuất được, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất nông nghiệp. Đại diện cho nhân dân của 6 thôn nói trên đề nghị UBND huyện xem xét có biện pháp để cải tạo, xử lý dòng chảy, môi trường trên cánh đồng này.

Kết quả giải quyết: Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND xã Liên Chung đã thành lập tổ khảo sát đánh giá tình hình, ngày 28/12/2022 UBND xã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về diệt bèo phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2023, huy động toàn dân tham gia diệt bèo. UBND xã giao cho các tổ chức chính trị - xã hội xã huy động đoàn viên, hội viên của ngành mình làm chiến dịch diệt bèo nhằm khơi thông dòng chảy và trả lại mặt bằng ruộng cho nhân dân gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2023. Ngoài ra UBND xã đã sử dụng kinh phí sự nghiệp Kinh tế ngân sách xã thuê 2 ca máy mức khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng ngập cục bộ để Nhân dân cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2023.

1.3. Bà Nguyễn Thị Hiền, cử tri thôn Hai Khê xã Quế Nham phản ánh: Công KC- 100 khu vực thôn Hai Khê, xã Quế Nham thuộc hệ thống kênh của Trạm bơm cống Trạng, có tác dụng điều tiết nước khi mưa bão và chôn giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã Quế Nham. Tháng 9/2022 đã được Công ty Thủy nông Sông Cầu tổ chức sửa chữa, thay mới hệ thống cánh cống nhưng hiện nay không giữ được nước, không phát huy tác dụng điều tiết nước của cống. Đề nghị UBND huyện Tân Yên kiểm tra, đôn đốc Công ty xem xét có biện pháp khắc phục để đảm bảo điều tiết nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

Kết quả giải quyết: Ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Công ty Thủy nông Sông Cầu đã chỉ đạo nhà thầu sửa chữa và khắc phục xong vấn đề cử tri nêu, đảm bảo điều tiết nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

1.4. Cử tri xã Tân Trung phản ánh: Đường dây thông tin dọc trục tỉnh lộ 294, nhất là khu vực thôn Đồng Điều 7 đẽ trùng, võng xuống đường gây nguy

hiêm, phản cảm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị viễn thông triển khai bó gọn hoặc ngầm hóa.

Kết quả giải quyết: Đường dây thông tin dọc trục tỉnh lộ 294 tại khu vực thôn Đồng Điều 7 xã Tân Trung cấp viễn thông của 03 nhà mạng: Viễn thông Tân Yên, Viettel Tân Yên, FPT Tân Yên cùng với đường điện của các hộ dân bị trùng, võng xuống; chiều dài khoảng 500m. Ngày 10/5/2023, Phòng VH&TT đã chỉ đạo 03 doanh nghiệp viễn thông gồm: Viễn thông Tân Yên, Viettel Tân Yên, FPT Tân Yên tiến hành rút toàn bộ cáp đồng hiện đang không sử dụng, tiến hành bó gọn và kéo căng toàn bộ tuyến cáp bị trùng, võng trên địa bàn thôn Đồng Điều 7 xã Tân Trung (khoảng trên 500m) đảm bảo độ cao, an toàn kỹ thuật, mỹ quan.

2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

2.1. Cử tri xã Quang Tiến: Đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp để giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện Tỉnh lộ 294 đoạn đi qua địa bàn xã Quang Tiến, còn vướng mắc 04 hộ dân thuộc khu vực thôn Sậu. Đơn vị thi công đã làm xong 01 bên còn 01 bên đường chưa làm, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt và đi lại của nhân dân, đặc biệt là các hộ dân ở 02 bên đường dốc Sậu là những hộ đã chấp hành nghiêm việc giải phóng mặt bằng để Nhà nước làm đường, nhưng hiện nay phải hứng chịu bụi bẩn ô nhiễm môi trường, ngày nắng cũng như ngày mưa, gây bức xúc cho các hộ liền kề và dư luận trong nhân dân.

Kết quả giải quyết: Trong quá trình giải phóng mặt bằng tuyến đường Tỉnh lộ 294 có một số vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh. Ngày 02/02/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 390/UBND-KTN về việc dừng thi công các vị trí còn vướng mắc về mặt bằng trên tuyến ĐT.294 thuộc dự án Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang, trong đó có nội dung: *Đối với đoạn tuyến qua các xã Quang Tiến, Đại Hóa, Phúc Sơn, thị trấn Nhã Nam và một phần xã Tân Trung (đoạn Km2+355,37 đến Km6+676,46): Giao UBND huyện Tân Yên tiếp tục thực hiện GPMB các vị trí hiện tại còn vướng mắc, tự bố trí kinh phí để hoàn thiện tuyến đường theo hồ sơ được duyệt sau khi giải phóng được mặt bằng*

Hiện nay đơn vị thi công đã thi công xong phần nền đường tại các vị trí tại thôn Sậu nêu trên, không còn hiện tượng bụi bẩn ô nhiễm môi trường.

2.2. Cử tri thôn Hồng Phúc, xã Song Vân: Việc UBND xã Lam Cốt trả lời kiến nghị của cử tri thôn Hồng Phúc, xã Song Vân trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện là không thỏa đáng. Báo cáo trả lời nêu lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày không nhiều và đôi khi có khói bụi là không chính đúng. Hiện tại rác thải thôn Kép Vàng và toàn bộ khu vực cầu Chấn đổ về rất nhiều, việc xử lý phân loại rác chưa tốt dẫn đến mỗi lần đốt rác gây khói ô nhiễm không khí diện rộng khu vực thôn Hồng Phúc gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri thôn Hồng Phúc tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra thực trạng, xem xét.

Kết quả giải quyết: Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri thôn Hồng Phúc, xã Song Vân tiếp tục có ý kiến về việc xử lý rác thải tại bãi rác thải tập trung của xã Lam Cốt tại thôn Kép Vàng. UBND xã Lam Cốt đã tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo tổ VSMT của thôn Kép Vàng và Cầu Chấn thường xuyên xử lý (Phoi,

đốt) hàng ngày để đảm bảo VSMT. Tuy nhiên do xã Lam Cốt chưa được bố trí ngân sách để xây dựng lò đốt rác công nghệ cao, do vậy việc xử lý rác bằng thủ công (*đốt trực tiếp trong bãi rác*) có lượng khói nhất định là không tránh khỏi. UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục chỉ đạo tổ VSMT thôn Kép Vàng và Cầu Chấn xử lý rác thải vào thời điểm phù hợp để tránh khói, bụi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân như cử tri nêu.

3. Lĩnh vực giao thông, tài chính, đô thị

3.1. Cử tri xã Liên Sơn: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc nhà thầu thi công đường từ Quốc lộ 17 đi xã Phúc Sơn tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; đồng thời cho bổ sung thêm một số tuyến cống ngang qua đường để đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất.

Kết quả giải quyết: Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã tiến hành kiểm tra hiện trường và kịp thời bổ sung thi công lắp đặt xong 01 cống ngang đường D800 đoạn tuyến xã Liên Sơn, đảm bảo thoát nước. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện xin tiếp thu ý kiến của Nhân dân để chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường tưới nước, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trong thời gian tới.

3.2. Cử tri xã Tân Trung: Đề nghị ngành điện xem xét nâng cao đường điện vắt ngang qua tỉnh lộ 294 (nguy hiểm khi xe ô tô có chiều cao tham gia giao thông chạy qua) do đường mới thi công được nâng cao hơn.

Kết quả giải quyết: Điện lực Tân Yên đã phối hợp cùng nhà thầu thi công tuyến đường thực hiện khắc phục đảm bảo chiều cao an toàn tại những vị trí có dây dẫn của Điện lực cũng như dây dẫn của khách hàng vượt đường bị thấp hơn so với khi chưa nâng cấp đường. Chỉ còn duy nhất 02 vị trí thuộc thôn Tân Lập xã Tân Trung chưa khắc phục, là do nhà thầu thi công phần đường vẫn chưa thi công xong (Hiện nay 2 vị trí này vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn), khi nào xong Điện lực sẽ phối hợp với nhà thầu thi công kiểm tra và khắc phục.

3.3. Cử tri các thôn: Đồi Giềng, Đồng Lạng- xã Ngọc Thiện phản ánh: Chất lượng điện sinh hoạt tại thôn Đồi Giềng, Đồng Lạng rất yếu; Trạm biến áp tại khu trung tâm văn hoá thôn Đồng Lạng ở vị trí không phù hợp. Đề nghị ngành điện kiểm tra, đánh giá và có kế hoạch giải quyết.

Kết quả giải quyết: Tháng 4 năm 2023, Điện lực Tân Yên thực hiện xây dựng và đã đóng điện 02 TBA, là: TBA tại UBND xã và TBA Thọ Điền để cấp điện cho thôn Đồi Giềng và Đồng Lạng điện áp hiện nay đã được đảm bảo ổn định cho nhân dân sử dụng.

Trạm biến áp mà cử tri thôn Đồng Lạng đề nghị xử lý là trạm biến áp Ngọc Thiện 9, TBA này được xây dựng từ năm 2010 trong dự án REII do UBND xã Ngọc Thiện và thôn Đồng Lạng bố trí mặt bằng đặt TBA. Khi nào Công ty Điện lực Bắc Giang có kế hoạch cải tạo, sửa chữa tại khu vực này Điện lực Tân Yên sẽ đưa vào kế hoạch xử lý. Nếu UBND xã và thôn Đồng Lạng cần xử lý ngay thì Điện lực Tân Yên đề nghị UBND xã Ngọc Thiện và thôn Đồng Lạng bố trí kinh phí để xử lý tình trạng bất hợp lý tại TBA này.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

1. Cử tri thôn Hạ - xã Cao Xá phản ánh: Hiện nay, dòng kênh N5 từ Thị trấn Cao Thượng chảy về các thôn: Thượng, Chợ, Trung, Hạ, Trại - xã Cao Xá bị ách tắc, không đảm bảo phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát và cho nạo vét lòng kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn huyện khảo sát và xây dựng kế hoạch nạo vét lòng kênh. Đến nay, Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên đã thực hiện khảo sát, lập bảng vẽ kỹ thuật để thẩm định; dự kiến công trình được thực hiện và hoàn thành trước **31/12/2023**.

2. Cử tri xã Phúc Sơn: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm khu đất của hộ ông Hoàng Trọng Minh xã Phúc Sơn. Mặc dù Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết nhưng hơn một năm qua vẫn chưa có kết quả.

Kết quả giải quyết: Năm 1994, Ban lãnh đạo thôn Đài Sơn, xã Phúc Sơn đã lập hợp đồng giao khoán khu đất nhà kho cho ông Nguyễn Đức Phương, diện tích 1080m², thời gian giao khoán 20 năm. Đến năm 1999, ông Phương đã chuyển nhượng khu đất này cho bà Nguyễn Thị Đường có sự chứng kiến của Ban lãnh đạo thôn. Năm 2000, bà Đường chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trọng Minh. Ngày 24/10/2003, UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Trọng Minh tại Quyết định số 78/QĐ-UB, với diện tích 1080m² (đất ở 360m², vườn 720m²). Sau khi nhận chuyển nhượng ông Hoàng Trọng Minh cải tạo khu nhà kho làm công trình chăn nuôi và để ở. Như vậy, UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Trọng Minh là không đúng quy định của pháp luật. Ngày 09/3/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận nêu trên. Sau khi thu hồi Giấy chứng nhận, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn làm việc với Ban lãnh đạo thôn Đài Sơn và ông Hoàng Trọng Minh về xử lý việc thôn Đài Sơn giao khoán trái thẩm quyền; mặt khác sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Minh đã đầu tư, cải tạo xây dựng công trình chăn nuôi, làm nhà ở, cải tạo ao. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay (từ khi có quyết định thu hồi GCN QSD đất), ông Hoàng Trọng Minh không cải tạo và xây dựng công trình thêm, hiện nay ông không sử dụng. UBND xã Phúc Sơn tiếp tục đôn đốc ông Hoàng Trọng Minh để xử lý đất và tài sản trên đất theo quy định.

3. Cử tri thị trấn Nhã Nam: Vấn đề Bưu điện Nhã Nam cũ đã được cử tri có ý kiến nhiều lần (từ năm 2016) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Kết quả giải quyết:

Ngày 27/9/2017, Chủ tịch UBND huyện có Công văn số 1674/UBND-TNMT về việc mở rộng nhà văn hóa phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tại khu Bưu Điện cũ (cạnh nhà văn hóa Phố Tân Quang), thị trấn Nhã

Nam, huyện Tân Yên. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Nhã Nam rà soát, thông kê tài sản trên đất. Tuy nhiên trên đất có tài sản là nhà ở, công trình do Bru điện tỉnh Bắc Giang thanh lý ngày 27/4/2012, cho hộ bà Phạm Thị Tâm với giá trị 10.000.000 đồng. Ngày 29/9/2014, bà Phạm Thị Tâm đã ủy quyền cho ông Đặng Việt Hà trông nom, bảo vệ và sở hữu hợp pháp khu đất của tập thể Bru điện (có xác nhận của UBND thị trấn Nhã Nam).

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện, UBND thị trấn Nhã Nam đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Hà để kiểm kê tài sản, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng ông Hà đang đi làm ăn tại nước ngoài không về làm việc. Do đây là giao dịch dân sự giữa Bru điện tỉnh Bắc Giang và hộ bà Phạm Thị Tâm (hiện nay ủy quyền cho ông Hà). Ngày 18/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thị trấn Nhã Nam làm việc với Bru điện tỉnh Bắc Giang và bà Phạm Thị Tâm đề nghị xử lý tài sản đã thanh lý ngày 27/4/2012 cho hộ bà Phạm Thị Tâm. Cùng ngày 18/3/2021, Bru điện tỉnh Bắc Giang có thông báo yêu cầu bà Phạm Thị Tâm tháo dỡ công trình, thời hạn tháo dỡ là 1 tháng kể từ ngày 20/3/2021. Đến nay đã quá thời hạn trên nhưng bà Tâm chưa thực hiện tháo dỡ, do bà đã ủy quyền cho ông Hà sử dụng.

Trong quá trình tuyên truyền vận động của địa phương, ngày 16/9/2022 ông Đặng Việt Hà đã có đơn tự nguyện trả lại tài sản trên đất và đề nghị được hỗ trợ bồi thường tổng số tiền là khoảng 370 triệu đối với phần tài sản phát sinh trên khu đất Bru điện cũ.

Ngày 16/11/2022 và ngày 18/11/2022 khi biết ông Hà về địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Nhã Nam mời ông Hà và ông Dũng (là anh trai ông Hà) được ông Hà ủy quyền làm việc cùng các cơ quan nhà nước, ông Hà đã có ý kiến đề nghị cho thời gian 1 tháng để ông thu xếp tháo dỡ tài sản trên đất Bru điện cũ. Tuy nhiên đến nay qua kiểm tra ông Hà vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ tài sản để trả lại khuôn viên đất cho nhà nước.

Đây là vụ việc phức tạp có liên quan đến giao dịch dân sự giữa nhiều bên tham gia, để giải quyết dứt điểm vụ việc. UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Nhã Nam tuyên truyền gia đình bà Phạm Thị Tâm và ông Đặng Việt Hà. Trường hợp gia đình bà Tâm, ông Hà cố tình không chấp hành thì kiến nghị Bru điện tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định.

4. Cử tri thôn Ngo, xã Lam Cốt phản ánh: Việc giải phóng mặt bằng khu dân cư Đồng Đình thuộc thôn Ngo (10.5 ha) hiện nay đang phối hợp kiểm đếm, xây dựng phương án đền bù hỗ trợ GPMB (chủ yếu là đất lúa), nhưng có khoảng 25% số hộ có CNQSDĐ (52 thửa/200 thửa) còn lại khi thôn làm việc, kiểm tra chưa được cấp giấy CNQSDĐ, khó khăn trong việc lập hồ sơ, phương án trình thẩm định để đền bù, giải phóng mặt bằng. Lý do: Năm 2004 - 2005 thôn Ngo thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng, thôn đã thực hiện dồn đổi khu vực trên nhưng nhiều hộ dân không ký vào hồ sơ dồn đổi ruộng cho nên lãnh đạo thôn

không thiết lập được hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

Kết quả giải quyết:

Năm 2004 - 2005 thôn Ngo, xã Lam Cốt thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng, thôn đã thực hiện dồn đổi khu vực trên nhưng nhiều hộ dân không ký vào hồ sơ dồn đổi ruộng cho nên lãnh đạo thôn không thiết lập được hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ được. Dẫn đến không thể lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Để giải quyết tồn tại trên, tránh tình trạng Giấy chứng nhận mang tên một hộ, nhưng thực tế ruộng và phiếu giao ruộng lại hộ khác đang sử dụng; đồng thời thuận tiện cho công tác GPMB cũng như giao dịch dân sự về đất đai của các hộ đảm bảo theo quy định của pháp Luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy - UBND xã Lam Cốt xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại thôn Ngo, hướng dẫn các hộ lập thủ tục cho tặng, chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan sẵn sàng hướng dẫn xã Lam Cốt thực hiện nhiệm vụ trên theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

5. Cử tri thị trấn Nhã Nam phản ánh: Hiện nay chợ Nhã Nam đã xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện kinh doanh khó khăn, tiến độ thu hút dự án cải tạo nâng cấp chợ thị trấn Nhã Nam nhiều năm vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư dự án.

Kết quả giải quyết: Dự án cải tạo nâng cấp chợ TT Nhã Nam đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 và Quyết định chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án số 103/QĐ- SKHĐT do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 11/4/2019 cho Công ty TNHH Môi trường xanh để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Nhã Nam, huyện Tân Yên” tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Chợ được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 413/QĐ- UBND ngày 29/5/2020;

Quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ được Công ty TNHH Môi trường xanh triển khai theo quy định của Luật Đầu tư; UBND huyện đã trình Sở TN&MT thẩm định hồ sơ chuyển mục đích và cho thuê đất để thực hiện dự án và thực tế công ty đã thi công một số tuyến đường trong khu vực chợ; tuy nhiên, theo quy định mới của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013; việc giao đất công, phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Do vậy, Công ty TNHH Môi trường xanh đồng ý chấm dứt dự án; Ngày 27/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang ban hành Thông báo số 62/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án “Đầu

tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Nhã Nam, huyện Tân Yên” tại Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang của Công ty TNHH Môi trường xanh.

Để có cơ sở đầu giá quyền sử dụng đất thuê và thực hiện dự án đầu tư khai thác và quản lý chợ theo quy định; Chủ tịch UBND huyện đã có Văn bản số 2566/UBND-TCKH ngày 25/11/2021 và Văn bản số 219/UBND-TCKH ngày 15/02/2022 đề nghị Sở Tài chính tỉnh tham mưu xử lý tài sản là trụ sở phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên; ngày 15/6/2022, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 1494/STCQLCS&TH đề nghị Bộ Tài chính bổ sung thông tin tại Quyết định số 1662/QĐ- BTC chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý (đây là tài sản công thuộc diện Bộ Tài chính xử lý), đến nay Bộ Tài chính chưa có văn bản phúc đáp lại.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung này, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về xử lý tài sản công gắn liền trên đất; khi có văn bản, UBND huyện sẽ xử lý và thực hiện thu hút đầu tư dự án quản lý, khai thác chợ Nhã Nam theo đúng quy định.

6. Cử tri xã Lam Cốt phản ánh: Hiện nay trong quá trình xây dựng NTM thôn đã tận, cạp, mở rộng các tuyến đường nội thôn, vì vậy hiện nay một số cột điện nằm ra ngoài đường, vào nền đường gây cản trở giao thông, là nơi dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Cụ thể: đoạn từ cầu thôn Ngo đi Nhà văn hoá thôn Ngo 2 cũ; đoạn từ cổng nhà ông Bay đi cửa Chùa, Đình thôn Trung; cột hạ thế ngay cổng làng Kép Vàng đã bị gãy đổ do cây xanh đổ vào, nội dung này đã báo cáo ngành điện; 04 cột điện khu vực cổng làng đến cửa ông Tuấn - Minh thôn Kép Vàng. Đề nghị ngành điện sớm có kế hoạch di dời cột điện vào trong hành lang đường của các thôn trên để đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện.

Kết quả giải quyết:

- Đối với ý kiến đề nghị dịch chuyển cột điện nằm trong hành lang đường sau khi mở rộng đường theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Công ty Điện lực Bắc Giang đã có văn bản số 2673/PCBG-P4 ngày 29/07/2019 về việc đề nghị chỉ đạo trong việc làm đường giao thông nông thôn được gửi đến UBND các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nội dung văn bản đã nêu rõ UBND các huyện và thành phố chỉ đạo các địa phương (phường, xã, thôn, bản) bố trí kinh phí thực hiện dịch chuyển các vị trí cột điện ra bên ngoài lòng đường đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn điện. Do vậy, Điện lực Tân Yên đề nghị UBND xã Lam Cốt chỉ đạo những thôn có cột điện nằm trong lòng đường sau khi đã mở rộng bố trí kinh phí và phối hợp cùng điện lực Tân Yên thực hiện dịch chuyển.

- Đối với vị trí cột bị nghiêng tại cổng làng Kép Vàng: Điện lực Tân Yên sẽ sớm thực hiện thay vị trí cột điện đó để đảm bảo an toàn trong vận hành. Điện lực Tân Yên đề nghị địa phương bố trí mặt bằng để Điện lực Tân Yên thay thế bằng cột khác, thời gian dự kiến trong tháng 5 năm 2023.

7. Cử tri thôn Tân Lập, xã Lam Côt: Đề nghị ngành điện khảo sát, lắp đặt 01 trạm hạ thế thuộc thôn Tân Lập, vì hệ thống điện sinh hoạt hiện nay quá tải, thường xuyên bị ngắt điện.

Kết quả giải quyết: Việc xây dựng thêm 01 TBA cấp điện cho thôn Tân Lập, Điện lực Tân Yên đã đăng kí danh mục trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt, dự kiến thời gian xây dựng vào năm 2024.

8. Cử tri xã Lan Giới đề nghị phản ánh: Kênh N5 đoạn qua thôn Chính Thễ, thôn Phó Thễ xã Lan Giới đã sạt lở mái trong đê rất nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, khắc phục để đảm bảo sản xuất và giao thông của nhân dân.

Kết quả giải quyết: Sau khi có ý kiến cử tri, Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên đã tiến hành kiểm tra, hiện tại lòng kênh N5 vẫn đưa dẫn nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay do kinh phí của Công ty có hạn, chỉ bố trí tu bổ sửa chữa những công trình hư hỏng đột xuất không đưa dẫn được nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

9. Cử tri thôn Đọ xã Đại Hóa phản ánh: Năm 2022, kênh N5/1 (đoạn đi qua thôn Đọ, xã Đại Hóa) được Công ty thủy nông Sông Cầu tu sửa, đã móc đất, bùn để lên đường bờ vùng của thôn, gây ách tắc giao thông, rất khó khăn cho Nhân dân đi lại trong quá trình sản xuất canh tác. Đề nghị Công ty thủy nông Sông Cầu dọn đất móc lên đường bờ vùng để trả lại đường cho Nhân dân đi lại sản xuất.

Kết quả giải quyết: Ngay sau khi có ý kiến của cử tri, Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên đã làm việc với UBND xã Đại Hóa, phối kết hợp xác định hành lang bảo vệ công trình tuyến kênh N5/1 và giải tỏa các hộ dân vi phạm vào mái ngoài và bờ kênh. Trong thời gian tới sẽ tiến hành các biện pháp để san gạt các vị trí đã đổ đất lên mặt bờ kênh.

10. Cử tri xã Đại Hóa phản ánh: Cánh cống (kênh N5) tại thôn Phú Thành, thôn Đọ đã hỏng từ lâu, cử tri đã phản ánh nhiều lần, nhưng công ty chưa sửa chữa. Bờ sông bị chuột đào, bới thủng, mỗi khi nước về đã tràn vào đồng ruộng gây khó khăn cho nhân dân sản xuất trong khu vực, trong khi khu vực dưới cống lại không có nước để sản xuất. Đề nghị công ty thủy nông Sông Cầu khắc phục và sửa chữa tạo thuận lợi cho nhân dân sản xuất.

Kết quả giải quyết: Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã thiết kế và cho sửa chữa Cánh cống (kênh N5) tại thôn Phú Thành, thôn Đọ xã Đại Hóa trong thời gian tới. Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên đã xử lý xong bờ sông bị chuột đào, bới thủng đảm bảo phục vụ nhân dân sản xuất.

11. Cử tri xã Quang Tiến: Hiện nay còn một số người dân khi tham gia giao thông tại điểm ngã tư thị trấn Nhã Nam nơi có đèn tín hiệu dừng, đỗ xe (đèn xanh, đèn đỏ), ý thức chấp hành không nghiêm (cố tình vượt đèn đỏ) dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Công an huyện Tân Yên chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp

vi phạm Luật giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ tại điểm đèn xanh, đèn đỏ trên địa bàn.

Kết quả giải quyết: Nút giao ngã tư thị trấn Nhã Nam chưa được sơn vạch dừng chờ đèn đỏ. Do đó, không đủ căn cứ pháp lý để lực lượng CSGT xử lý đối với hành vi vi phạm “*Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông*” (vượt đèn đỏ) tại khu vực này; mà thông qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT đã chủ động hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông và TNGT; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, do lực lượng CSGT còn mỏng, cùng lúc phải thực hiện nhiều chuyên đề công tác xử lý vi phạm khác nhau theo chỉ đạo của cấp trên, trong khi địa bàn công tác còn rộng, nên chưa thể bố trí lực lượng làm nhiệm vụ 24/24h tại khu vực này để hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về giao thông. Do đó, vẫn còn các trường hợp ý thức chấp hành pháp luật về giao thông còn kém, cố tình vi phạm khi không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Công an huyện, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, trong đó có hành vi “*Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông*”; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc xử phạt “*nguội*” đối với các hành vi phạm về TTATGT trên địa bàn huyện.

III. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỂ THÔNG TIN, GIẢI TRÌNH

1. Đại diện cử tri và nhân dân xã Liên Chung: Năm 2022, Đảng ủy-UBND xã Liên Chung triển khai thực hiện Đề án về trồng và mở rộng diện tích cây Sâm Nam núi Dành giai đoạn 2021-2027 của UBND huyện (huyện giao đến năm 2027 phát triển cả xã 44 ha); đến nay Đảng ủy- UBND xã đã chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân trồng được trên 31 ha, dự kiến hết năm 2025 xã Liên Chung sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu diện tích UBND huyện giao theo Đề án. Tháng 9 năm 2022 sản phẩm nụ hoa Sâm Nam núi Dành đã được công nhận tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Sản lượng hoa Sâm năm 2022 đạt 02 tấn hoa khô, tuy nhiên đến nay mới tiêu thụ được khoảng 1/2 số nụ hoa sâm đã thu hoạch được. Dự kiến sản lượng củ và hoa Sâm Nam núi Dành năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ tăng cao, diện tích được nhân dân trồng và nhân rộng. Song nhân dân rất băn khoăn, trăn trở khi sản xuất, sản lượng ngày càng lớn mà khâu bao tiêu sản phẩm và đầu ra cũng chưa ổn định, đây là một bài toán khó đối với nhân dân xã Liên Chung. Vậy, cử tri xã Liên Chung đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét tìm hướng bao tiêu sản phẩm, đầu ra cho sản phẩm cây Sâm Nam núi Dành để nhân dân yên tâm sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 7 doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sâm nam núi Dành cho nông dân; HTX sản xuất và tiêu thụ sâm nam núi Dành (Việt Lập), nhà thuốc Thọ Xuân Đường, HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm nam núi Dành Liên Chung, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sâm Việt Nam, HTX Sâm núi Dành Đức Hạnh, Tập đoàn Sâm Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Thìn Dung. Hiện tại, các DN, HTX

đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị sơ chế, chế biến sản phẩm từ hoa, củ sâm cung cấp nguyên liệu cho các Công ty dược trong nước để sản xuất các sản phẩm tinh chất. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất sâm nam núi Dành trên địa bàn huyện đặc biệt tại xã Liên Chung còn nhiều hộ sản xuất không có liên kết tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu hộ tự sơ chế, bán sản phẩm ở dạng thô, giá trị thấp, không ổn định.

Để sản xuất sâm nam núi Dành hiệu quả, ổn định trong thời gian tới UBND huyện đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Liên Chung tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

(1). Tích cực tuyên truyền chủ trương, định hướng, cơ chế khuyến khích hỗ trợ mở rộng và phát triển sản xuất sâm nam núi Dành tập trung có hợp đồng liên kết trong sản xuất để đồng đảo nhân dân biết, thực hiện. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện đúng chủ trương, định hướng của huyện, chủ động đầu tư sản xuất tránh tư tưởng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.

(2). Thường xuyên, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện để Đề án đảm bảo hiệu quả cao nhất, không để người dân sản xuất tự phát không theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.

(3). Căn cứ vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tiềm năng thế mạnh trong phát triển sản xuất nông nghiệp để chỉ đạo, khuyến khích các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang trồng sâm Nam núi Dành có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

(4). Tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân vào địa bàn tích tụ đất đầu tư mở rộng sản xuất sâm Nam, xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu phát triển sản xuất ổn định để các doanh nghiệp vào địa bàn chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ sâm Nam núi Dành cho người dân.

(5). Chủ động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, giá trị của sản phẩm sâm nam núi Dành; mời gọi, tạo điều kiện doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư chế biến, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm từ sâm nam núi Dành.

2. Cử tri xã Tân Trung phản ánh: Các ngã ba, ngã tư, điểm đầu nối từ đường nhánh ra đường tỉnh 294 chưa có hệ thống G giảm tốc, hoặc biển báo. Đề nghị UBND huyện và cơ quan chức năng quan tâm sớm triển khai thực hiện G giảm tốc hoặc biển báo để giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Trả lời: Nội dung phản ánh của Cử tri xã Tân Trung là đúng. Hiện nay dự án Cải tạo nâng cấp tuyến nhánh đường tỉnh ĐT.294 đã tạm dừng thi công, đoạn tuyến qua xã Tân Trung đã dừng thi công, dự án chỉ thực hiện vượt nối vào các tuyến nhánh, không bố trí hệ thống gờ giảm tốc, biển báo. Ngày 19/5/2023, UBND huyện đã có Văn bản số 1007/UBND-KTHT về việc đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bổ sung hệ thống biển báo giao nhau với đường ưu tiên và gờ giảm tốc các tuyến đường nhánh giao nhau với đường tỉnh ĐT.294, ĐT.298, ĐT.398B. UBND đã

chỉ đạo phòng KT- HT phối hợp với UBND các xã, TT rà soát các vị trí cụ thể, để thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh có giải pháp xử lý.

3. Cử tri xã Quang Tiến: Đề nghị UBND huyện có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân thuộc đối tượng khác (không phải là hộ nghèo, cận nghèo) tham gia đóng BHXH tự nguyện ngoài ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ (hiện nay ngân sách Trung ương đang hỗ trợ 10%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%, đương đương 66.000đ/tháng).

Trả lời: Theo quy định tại khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 chỉ có HĐND cấp tỉnh có quyền ban hành: “*Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương*”. Do vậy UBND huyện không có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân thuộc đối tượng khác (không phải hộ nghèo, cận nghèo) tham gia đóng BHXH tự nguyện ngoài ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ.

4. Cử tri thị trấn Nhã Nam phản ánh: Hiện nay huyện có chủ trương từng bước cải tạo, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị thị trấn Nhã Nam và thị trấn Cao Thượng thành đô thị văn minh. Tuy nhiên, tại Ngã tư thị trấn Nhã Nam có nhà làm việc của Đội thuế đã xuống cấp và ít sử dụng, đối diện với Đội thuế là khu bách hóa tổng hợp cũ cần được cải tạo nâng cấp hoặc có phương án xử lý để bộ mặt đô thị của thị trấn Nhã Nam được khang trang hơn. Đề nghị UBND huyện xem xét và có biện pháp giải quyết.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị trấn Nhã Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổng cục thuế và UBND tỉnh Bắc Giang xem xét nội dung này.

5. Ông Nguyễn Văn Bộ, cử tri thôn 284, xã Quế Nham phản ánh: Năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp muện, không có thông báo thuế đến đối tượng phải thu, chỉ có danh sách thu, trong danh sách thu có nhiều sai sót như: tên hộ, đối tượng được miễn, giảm không đúng, thông tin không cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho công tác triển khai thu ở xã, thôn.

Trả lời: Năm 2022 là năm đầu của chu kỳ chuyển đổi tiếp theo ổn định thuế SDDPNN 5 năm chu kỳ 2022- 2026 và giá đất thay đổi, cơ quan thuế phải xử lý trên 50.000 tờ khai thuế trên hệ thống TMS (ứng dụng quản lý thuế tập trung toàn quốc) và là năm bắt đầu thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Thuế SDDPNN chỉ thu 01 lần trong năm, thời gian nộp chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm.

Vì số lượng đối tượng nộp thuế lớn nên Cơ quan thuế chỉ in sổ thuế phát sinh, sổ theo dõi thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân từ ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS (danh sách thu), gửi các xã, thị trấn triển khai thu và quyết toán thu nộp mà không ra Thông báo nộp thuế đến từng đối tượng nộp thuế được.

Đồng thời trong quá trình rà soát và cập nhật dữ liệu còn sai sót dẫn đến Danh sách thu có nhiều sai sót như: tên hộ, đối tượng được miễn, giảm không đúng, thông tin không cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho công tác triển khai thu ở xã, thôn, do các trường hợp thay đổi chủ sử dụng đất như mua bán, thừa kế cho tặng nhưng người nộp thuế chưa làm thủ tục pháp lý dẫn đến cơ quan thuế cập nhật thông tin chưa kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ thu thuế của các xã, thị trấn.

Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tra cứu dữ liệu trên TMS (ứng dụng Quản lý thuế tập trung) còn nợ thuế lập danh sách tiếp tục in thông báo đôn đốc nộp thuế gửi người nộp thuế là tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thuế theo địa chỉ đăng ký; nhất là các trường hợp đất vắng chủ (người nộp thuế không có hộ khẩu trên địa bàn) đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm và phối hợp với UBND các xã, TT tiếp tục rà soát và điều chỉnh số liệu những trường hợp còn sai sót về đúng, đôn đốc và yêu cầu kê khai những trường hợp chưa tự giác kê khai nộp thuế.

Trên đây là kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị tỉnh, TW trên địa bàn;
- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Huy

